

**Ông Phạm Văn Xuyên,
Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh**



Để giúp nghề nuôi tôm nước lợ đạt hiệu quả kinh tế cao, phát triển bền vững, cùng với những cơ chế, chính sách hỗ trợ đang được thực hiện, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định những cơ chế, chính sách mới như: hỗ trợ 50% đơn giá mua hệ thống máy cung cấp ô xy (máy quạt nước, máy sục khí) theo hóa đơn giá trị gia tăng, mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/ha; hỗ trợ xi măng để cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi các vùng nuôi tôm nước lợ; hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay để đầu tư sản xuất, ương dưỡng giống và nuôi tôm công nghệ cao, mức vay tối đa 1,5 tỷ đồng/ha, trong thời hạn 3 năm đầu kể từ khi dự án đi vào sản xuất; hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất xử lý ô nhiễm...

**Ông Hoàng Minh Giang,
Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản**



Trong tổ chức sản xuất, người nuôi tôm cần thành lập Hội Nuôi tôm nước lợ; các tổ, nhóm hợp tác liên kết sản xuất, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò đầu tàu hỗ trợ người nuôi tôm các khâu trong chuỗi giá trị như: cung cấp con giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm thông qua ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Ngành chuyên môn sẽ xây dựng quy chế quản lý vùng, cơ sở nuôi tôm theo quy hoạch đã được phê duyệt, tránh phát triển nuôi tôm tự phát, gây khó khăn cho công tác quản lý môi trường và dịch bệnh.

**Ông Đỗ Quang Bốn,
Giám đốc Công ty TNHH Phương Nam (Thái Thụy)**



Doanh thu hàng năm từ sản xuất tôm nước lợ của Công ty TNHH Phương Nam khoảng trên 20 tỷ, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động địa phương. Công ty mong muốn được tỉnh tạo điều kiện để mở rộng diện tích trại giống lên khoảng 30ha, đủ diện tích để đầu tư hệ thống sản xuất giống tôm sú, tôm thẻ chân trắng với sản lượng cung cấp ra thị trường khu vực miền Bắc từ 100 - 300 triệu tôm giống/năm trong thời gian tới. Trước hết, cần có cơ chế đặc thù để người nuôi tôm theo công nghệ cao thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng. Cùng với đó, tỉnh sớm có quyết định giao đất cho doanh nghiệp sử dụng lâu dài để chúng tôi yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất.

Nuôi tôm nước lợ - tiềm năng và thách thức

(Tiếp theo và hết)

KỶ 3: ĐỂ NGƯỜI NUÔI TÔM CÓ NHỮNG MÙA VÀNG

Để phát triển nuôi tôm nước lợ một cách bền vững, góp phần cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, Thái Bình đã ban hành đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành cũng như nỗ lực vượt khó vươn lên của người nuôi hứa hẹn nghề nuôi tôm có những vụ mùa vàng bội thu.



Nông dân Nam Cường (Tiền Hải) thu hoạch tôm.

Nỗ lực của người nuôi

Theo tính toán của ngành chuyên môn, để áp dụng nuôi tôm công nghệ cao, người nuôi phải đầu tư ban đầu một lần cho hàng táng, thiết bị với số tiền lớn, khoảng 1,5 tỷ đồng/ha và đưa vào khấu hao khoảng 60 triệu đồng/năm. Cùng với đó, chi phí sản xuất mỗi năm cho 1ha ao nuôi (gồm con giống; thức ăn công nghiệp; công vệ sinh, cải tạo; tiền điện; chi công chăm sóc, quản lý; mua vôi, hóa chất, chế phẩm...) là hơn 760 triệu đồng. Trong điều kiện thiếu vốn lại khó tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, đòi hỏi mỗi hộ nuôi cần có cách làm riêng phù hợp như trường hợp của anh Nguyễn Văn Nhân, xã Nam Cường (Tiền Hải) là một ví dụ. Trên diện tích khoảng 8 sào, anh Nhân đào thành 2 ao nuôi tôm, bờ và đáy ao được lót bạt. Theo anh Nhân, việc anh tự tìm hiểu kỹ thuật, mua nguyên vật liệu và tự xây dựng lắp đặt nhà bạt giúp chi phí giảm 3 - 4 lần so với thuê khoán người khác lắp đặt. Còn chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Hợp Phố, xã Nam Phú (Tiền Hải) lại chọn cách khác để tăng hiệu quả kinh tế khi nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học Enzim (EM) thay thế kháng sinh và hóa chất, mở ra hướng nuôi trồng thủy sản thành công và bền vững cho nông dân. Chị Thủy cho biết: Được tham gia lớp tập huấn khoa

học kỹ thuật, tôi đã mạnh dạn áp dụng kiến thức được học vào nuôi tôm với diện tích 3,5ha. Theo đó, tôi sử dụng EM gốc trộn với ruợu và nước mía ngâm ủ yếm khí trong 2 ngày, sau đó trộn hỗn hợp chế phẩm này với tôi đã xay nhuyễn rời ngâm ủ trong 1 tuần để tạo ra EM tôi cho tôm ăn. Quá trình áp dụng phương pháp này giúp môi trường ao nuôi sạch, tôm khỏe; đồng thời sản lượng tăng gấp 1,5 - 1,7 lần (10 tấn/năm/3 vụ) do năng suất và mật độ nuôi tôm tăng. Không chỉ anh Nhân, chị Thủy mà những người nuôi tôm trong tỉnh đều đã và đang nỗ lực vươn lên, tuy cách làm có khác

nhau nhưng cùng chung mục tiêu làm giàu cho bản thân và góp phần phát triển bền vững ngành nuôi tôm. Trong sản xuất, họ tuân thủ theo quy hoạch nuôi tôm của tỉnh; tích cực học tập, áp dụng các quy trình công nghệ mới; đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng cơ sở nuôi tôm; hình thành liên kết vùng nuôi để tạo ra sản phẩm ổn định, có thể ký kết hợp đồng lâu dài với các nhà máy chế biến, xuất khẩu...

Đồng hành cùng nông dân

Theo đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu mở rộng diện tích nuôi tôm đến năm 2020 trên 2.874ha, sản lượng hơn 12.188 tấn; trong đó, mục tiêu nâng diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên 620ha. Đến năm 2025, tỉnh sẽ mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao lên 762ha, sản lượng đạt gần 14.700 tấn, giá trị đạt trên 1.146 tỷ đồng. Trong thời gian tới, mô hình nuôi tôm công nghệ cao sẽ được mở rộng phát triển tại tỉnh Thái Bình góp phần thực hiện thành công mục tiêu của đề án. Cùng với mở rộng diện tích nuôi tôm thẻ nước lợ theo quy hoạch, tỉnh chủ trương giảm dần diện tích nuôi tôm sú quảng canh, quảng canh cải tiến hiệu quả thấp (0,2 - 0,3 tấn/ha/năm) chuyển

sang nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh, nuôi công nghệ cao năng suất trên 30 tấn/ha/năm; duy trì diện tích nuôi tôm sinh thái, nuôi xen ghép với các đối tượng thủy sản khác có giá trị kinh tế để hạn chế ô nhiễm môi trường và dịch bệnh.

Nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi đề án, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt đề án phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, dự kiến tổng vốn đầu tư thực hiện đề án là 709 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách trung ương 271 tỷ đồng; ngân sách tỉnh 37 tỷ đồng; các nguồn hợp pháp khác 401 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được phân theo 2 giai đoạn: giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư 311 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 đầu tư 398 tỷ đồng. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi cho việc nuôi tôm như: ưu đãi về đất đai; cho vay vốn đầu tư phát triển nuôi tôm nước lợ; hỗ trợ mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất giống tôm, nuôi tôm công nghệ cao nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp... Đồng thời, các cơ quan chuyên môn tích cực bám cơ sở, nghiên cứu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định những cơ chế, chính sách hỗ trợ mới, nhằm tạo điều kiện giúp người nuôi tôm phát triển kinh tế hiệu quả hơn.

Đặc biệt, các cấp, các ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với người nuôi tôm thường xuyên cập nhật thông tin về sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩm, nhất là các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, EU..., các rào cản thương mại, kỹ thuật đối với tôm nuôi để doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chủ động điều chỉnh hoạt động nuôi tôm, hạn chế thiệt hại trong sản xuất.

PHAN LỢI

ĐÔNG CƯỜNG

Quyết liệt khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi

Trước diễn biến khó lường của bệnh dịch tả lợn châu Phi, cấp ủy, chính quyền xã Đông Cường (Đông Hưng) tăng cường công tác phòng, chống, quyết tâm ngăn ngừa bệnh dịch lây lan, tiến tới khống chế bệnh dịch trên địa bàn.

Đông Cường là một trong những xã có tổng đàn lợn lớn nhất huyện với 5.946 con của 444 hộ. Hết ngày 3/4/2019, toàn xã đã tiêu hủy 3.173 con lợn mắc bệnh, chiếm 53,36% tổng đàn của 392 hộ với tổng trọng lượng gần 179 tấn. 1 tháng qua, cán bộ từ xã đến thôn dành 2/3 thời gian cho công tác phòng, chống dịch và tiêu hủy lợn bị mắc bệnh. Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngày 5/3/2019, ngay sau khi phát hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi ở các hộ chăn nuôi, địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ lợn chết nhiễm dương tính với vi rút dịch tả, chỉ đạo; tổ chức phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu chuồng trại của các hộ chăn nuôi lợn trong toàn xã. Yêu cầu các hộ dân ở những nơi tiếp giáp điểm dịch tiến hành rắc vôi bột, phun hóa chất trong và xung quanh chuồng nuôi.

Kiểm soát chặt chẽ các hộ bán thịt lợn trên địa bàn, không cho chở thịt lợn ở nơi khác về bán tại địa phương. Cùng với đó là công tác tuyên truyền tới từng thôn, xóm và tận hộ chăn nuôi làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, kịp thời báo cáo cán bộ thú y xã nếu có lợn ốm bất thường, lợn chết để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, tiêu hủy kịp thời, tránh lây lan ra diện rộng. Ban đầu do số lợn ốm, chết vì bệnh dịch ít nên xã thực hiện tiêu hủy theo hình thức các trại chuồng rời chuyển ra bãi rác để chôn nhưng sau khi dịch lan rộng nên thiếu nhân lực, vật lực phục vụ việc dập dịch xã chuyển sang tiêu hủy theo ô chấung, huy động lực lượng của thôn và các hộ có lợn mắc bệnh vận chuyển ra bãi xử lý kiểm đếm rồi mới tiêu hủy. Ngày cao điểm xã tiêu hủy 11 tấn lợn nên thực hiện hình thức này không chỉ giải quyết bài toán khó về thiếu nhân lực mà có nhiều người cùng tham gia giám sát sẽ bảo đảm tính công khai, minh bạch trong công tác kiểm đếm. Ngoài lượng hóa chất được cấp phát, xã trích kinh phí mua thêm gần 100 tấn

hóa chất, vôi bột và đồ bảo hộ lao động, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện tuần lễ vệ sinh, tiêu độc, khử trùng nhằm kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch lây lan. Số lượng lợn phải tiêu hủy lợn nêi xã đã thành lập 2 tổ kiểm đếm, tiêu hủy, gồm 5 thành viên, mỗi tổ quản lý 3 thôn hoạt động từ sáng tới tối. Ông Vũ Trọng Chính, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, tổ trưởng tổ kiểm đếm, tiêu hủy lợn cho biết: Các thành viên của tổ thường xuyên hướng dẫn các hộ chăn nuôi trước khi đưa lợn ra tiêu hủy phải quấn kín bằng nilon, rắc vôi bột, phun hóa chất, tổ tiêu hủy đảo hố và thực hiện các công đoạn tiêu độc, khử trùng trước và sau chôn lấp đúng quy trình. Do vậy, đã 1 tháng qua nhưng khu chôn lấp lợn bị mắc bệnh dịch của xã không có mùi, không gây ô nhiễm môi trường.

Mặc dù đã nỗ lực rất nhiều song công tác khoanh vùng dập dịch ở Đông Cường vẫn còn rất nan giải bởi dịch lan nhanh, nguy hiểm, 100% lợn bị mắc bệnh đều chết. Là một trong những hộ có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy đầu tiên của xã, ông Bùi Công Thuận, Trưởng thôn Phương Mai cho biết: Gia đình nuôi 29 con lợn thịt và nái trọng lượng gần 1,8 tấn, hàng ngày đều vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng nhưng lợn vẫn nhiễm bệnh nên phải báo xã đến tiêu hủy hết. Thôn Phương Mai có 52 hộ chăn nuôi lợn thì chỉ còn khoảng 5 hộ

chưa bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Từ ngày 7/3/2019 đến nay ngày nào tôi cũng tham gia tiêu hủy lợn mắc bệnh từ sáng tới tối, vừa mệt mỏi vừa tiếc của nhưng tôi và các thành viên trong tổ cố gắng làm thật tốt quy trình tiêu hủy, tiêu độc, khử trùng để sớm khống chế bệnh dịch, bảo vệ đàn lợn còn lại.

Hiện nay, công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Đông Cường tiếp tục được triển khai nghiêm túc với các giải pháp cụ thể. Đây mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện công tác dập dịch thường xuyên, liên tục, không bị quan. Thực hiện tốt hơn nữa việc tiêu hủy lợn bị mắc bệnh từ quá trình vận chuyển đến tiêu độc, khử trùng ở nơi chôn lấp ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. Cho phép các cơ sở giết mổ đã được cấp phép giết mổ lợn từ những đàn lợn có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi dưới sự kiểm soát của nhân viên thú y. Tuy nhiên, bệnh dịch tả đã xuất hiện nhiều ngày qua và chưa có dấu hiệu kết thúc, kinh phí cho công tác phòng, chống dịch lớn, vượt quá khả năng của địa phương, vì vậy UBND xã đề nghị bên cạnh việc sớm cấp kinh phí hỗ trợ cho các hộ có lợn bị tiêu hủy vì bệnh, cấp trên sớm hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch cho xã; tiếp tục hỗ trợ hóa chất, vôi bột để thực hiện tiêu độc, khử trùng.

TRUNG HIẾU



Tiêu độc, khử trùng trước khi tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại Đông Cường.

Là doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng giao thông, thủy lợi và kinh doanh vật liệu xây dựng, những năm qua, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh (xã Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ) đã thi công hàng trăm công trình và hỗ trợ nhiều địa phương trong huyện xây dựng nông thôn mới. Được học trong ngôi trường mới khang trang, thầy và trò Trường THCS Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ) rất phấn khởi. Đây là công trình được UBND xã đầu tư với tổng giá trị hơn 3,4 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là chuẩn hóa tiêu chí số 5 về trường học và số 14 về giáo dục góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đơn vị thi công là Công ty Tuấn Anh. Thấy giáo Bùi Thế Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Trước đây nhà trường phải tổ chức dạy học cho học sinh ở 5 phòng học cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, cả thầy và trò đều rất lo lắng đến sự an

DOANH NGHIỆP TUẤN ANH

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới



Trường THCS Quỳnh Hoa do doanh nghiệp Tuấn Anh thi công.

toàn, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. Nay được đầu tư xây dựng công trình mới 2 tầng với 5 phòng học và 3 phòng làm việc hiện có, đây là trang thiết bị giúp hoạt động quản lý, dạy và học thuận lợi hơn. Đặc biệt, Công ty Tuấn Anh thi công nhanh, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật công trình làm cho ngôi trường thêm khang trang. Cán bộ, giáo viên, học sinh và các bậc phụ huynh đều rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Trung Thu, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hoa chia sẻ: Trong điều kiện khó khăn về ngân sách, nhất là đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy, chính quyền, các đoàn

thể của xã, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân và được Công ty Tuấn Anh hỗ trợ, việc triển khai xây dựng nông thôn mới gặp thuận lợi. Trong đó, Công ty đã ứng vốn đầu tư xây dựng các công trình: trường học, đường giao thông nông thôn với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014, nhân dân ai cũng vui mừng.

Không riêng xã Quỳnh Hoa, từ năm 2012 đến nay, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh tham gia thi công nhiều công trình hạ tầng nông thôn mới ở các địa phương như Đông Hải, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Hưng, Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng... của huyện Quỳnh Phụ. Ngoài các công trình trường học, Công ty đã ứng vốn thực hiện hơn 21km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị đầu tư gần 100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Tiệp, Giám đốc Công ty cho biết: Là người con của quê hương Quỳnh Giao,

tuổi trẻ và gắn cả cuộc đời cống hiến cho quân đội, nay trở về địa phương tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé cho quê hương mình phát triển. Sau khi nghỉ hưu, năm 2003 tôi thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Nhờ làm ăn có uy tín nên được nhiều đối tác tin tưởng, ký kết hợp đồng xây dựng các công trình lớn, nhờ giúp cho doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh.

Khi các địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Công ty Tuấn Anh mạnh dạn đầu tư nhiều trang thiết bị, máy móc, nhân lực để thi công các công trình hạ tầng: giao thông, thủy lợi, nội đồng, giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế của một số xã trong huyện. Theo ông Tiệp, việc đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới của các địa phương thực sự không sinh lợi nhuận tài chính cho Công ty do việc thu hồi vốn lâu, nhưng là cơ hội để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và nhân dân biết đến doanh

nghiệp, tạo thương hiệu và uy tín giúp cho Công ty phát triển. Chính từ suy nghĩ đó, tất cả công trình của các xã do doanh nghiệp đảm nhận thi công đều được cán bộ, công nhân Công ty triển khai xây dựng hoàn thành, bàn giao đúng và vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Không dừng ở việc ứng vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Tuấn Anh còn tích cực ủng hộ kinh phí cho các xã tổ chức lễ đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới với số tiền trên 400 triệu đồng. Hàng năm, vào dịp lễ, tết, Công ty còn ủng hộ Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ 150 triệu đồng tiền quà tết và thực phẩm đi thăm, tặng hàng trăm suất quà cho các hộ nghèo, hộ già cả, neo đơn, người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện giúp họ với bớt khó khăn trong cuộc sống.

KHÁCH ĐUẦN